
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

กยท. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ตัวแทนระดับเขต 21 คน ลงคะแนน

เสียงเลือกต าแหน่งระดับประเทศ เร่งก าหนดนโยบาย เดินหน้าเต็มสูบสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง 

 

กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

เมื่อเร็วๆ น้ี การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ
ครั้งแรก โดยมีตัวแทนสถาบันเกษตรกรทั้ง 7 เขต ร่วมลงคะแนนเสียงคัดสรรต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการฯ ระดับประเทศ 
พร้อมเร่งก าหนดนโยบาย เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า ผู้แทนเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรทุกระดับทุกท่าน ต่างผ่านการคัดเลือกด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย ท้ังในระดับสาขา 
จังหวัด เขต จนถึงประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพ่ือให้เกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศประมาณกว่า 1.4 ล้านราย รวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้น
ทะเบียนกับ กยท. ไปแล้วจ านวน 668 แห่ง ได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งผู้แทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ใน
ขณะเดียวกัน กยท. จะท าหน้าท่ีเป็นองค์กรกลางในการเช่ือมโยงนโยบายบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ ในการ
ติดตามข้อมูลจากพ้ืนท่ีทั่วประเทศ และร่วมกันสร้างวิธีปฏิบัติเพื่อพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
รากฐานที่มั่นคงต่อไปในอนาคต 

ด้านต าแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางยางระดับประเทศ ท่ีผ่านการคัดเลือกจากผู้แทนเครือข่ายฯ 
ทั้ง 7 เขต 21 คน ลงคะแนนเสียง พร้อมลงมติให้ นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง กยท. ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นั่งด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ 
ระดับประเทศ พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายฯ ต าแหน่งต่างๆเพื่อช่วยขับเคลื่อนและร่วมกันก าหนดนโยบายเดินหน้า
ภารกิจตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2559 

 



 

กยท. ลัน่ กษ.ไม่มีส่ังการโค่นยางทิง้ในพืน้ที่ไม่เหมาะสม ย า้ เน้นส่งเสริม สร้างความเข้าใจปลูกยางและ

พชืเศรษฐกจิอืน่ ตาม Agri-map 

ThaiPR.net -- ศุกร์ท่ี 9 ธนัวาคม 2559 08:40:03 น. 

 

 

กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

 จากกระแสข่าวควบคุมพื้นที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวน
ยางท่ัวประเทศ กยท. ขอประกาศย้ าชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่มีค าสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม
ด าเนินการโค่นยางท้ิงอย่างแน่นอน แต่ย้ าให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจ
อื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนท่ีเกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา การยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) ก าหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอท าการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจ
ปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี โดยจะมีพนักงานของ กยท. ท าหน้าที่ให้ข้อมูล และ
สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังน้ัน นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-
Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นนโยบายส าคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนท่ีไม่
เหมาะสมตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความ
ยั่งยืน ทั้งนี ้หากพ้ืนท่ีดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา 
ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย 
และตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูก
พืชชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ส าหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และด าเนินการปลูกแทน
ด้วยยาง แต่กลับพบว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อ
เปลี่ยนแปลงการปลูกแทน ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นท่ีเหมาะสมกับพื้นที่น้ันๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า 

http://www.ryt9.com/si/prg/2565784


 

 "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้ กยท. ด าเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวน
ยางท่ีปลูกยางในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม (Non-suitable : N) ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูล
จากกรมพัฒนาที่ดิน โค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่ กษ. มีนโยบายให ้กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และ
ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การขอรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
ที ่กยท. ก าหนด ได้โดยความสมัครใจ" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วนัท่ี  8  ธ.ค.  59 

หัวข้อข่าว  กยท. ล ัน่ กษ.ไมม่สี ัง่การโคน่ยาง

ทิง้ในพืน้ทีไ่มเ่หมาะสม ย า้ เนน้สง่เสรมิ 
สรา้งความเขา้ใจปลูกยางและพชืเศรษฐกจิ
อืน่ ตาม Agri-map 

 

 

กยท. ลั่น กษ.ไม่มีสั่งการโค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม ย้ า เน้นส่งเสริม สร้างความเข้าใจปลูก
ยางและพืชเศรษฐกิจอื่น ตาม Agri-map 

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ัวไป วันศุกร์ท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๘:๔๐ น.  

 

กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--การยางแหง่ประเทศไทย 

 จากกระแสข่าวควบคุมพ้ืนที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กยท. ขอประกาศย้ าชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่มีค าสั่งให้เกษตรกรผู้
ปลูกยางในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมด าเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ าให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจ
แก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) ก าหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้ว
ยื่นขอท าการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดย
จะมีพนักงานของ กยท. ท าหน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้น 
นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
นโยบายส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพ่ือพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ หากพ้ืนที่
ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจแทน  

http://www.newswit.com/gen/2016-12-09/


ยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรม
เสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ส าหรับ
เกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และด าเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่า พ้ืนที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปลูกแทน ไป
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า  

 "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้ กยท. ด าเนินการบังคับ
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (Non-suitable : N) ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของ
พ้ืนที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน โค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่ กษ. มีนโยบายให้ กยท. 
ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. 
ก าหนด ได้โดยความสมัครใจ" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย 
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หัวข้อข่าว  กยท. ล ัน่ กษ.ไมม่สี ัง่การโคน่ยาง

ทิง้ในพืน้ทีไ่มเ่หมาะสม ย า้ เนน้สง่เสรมิ 
สรา้งความเขา้ใจปลูกยางและพชืเศรษฐกจิ
อืน่ ตาม Agri-map 

 

กยท. ล ัน่ กษ.ไมม่สี ัง่การโคน่ยางทิง้ในพืน้ทีไ่มเ่หมาะสม ย า้ เนน้สง่เสรมิ สรา้งความเขา้ใจ

ปลูกยางและพชืเศรษฐกจิอืน่ ตาม Agri-map 
  

กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--การยางแหง่ประเทศไทย 

 

          จากกระแสขา่วควบคมุพืน้ทีป่ลกูยาง ใหโ้คน่ยางในพืน้ทีไ่มเ่หมาะสมทิง้ สรา้งความเขา้ใจผดิใหแ้ก่

เกษตรกรชาวสวนยางทัว่ประเทศ  กยท. ขอประกาศย ้าชดัเจนวา่กระทรวงเกษตรฯ ไมม่คี าสัง่ใหเ้กษตรกรผูป้ลกูยาง

ในพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมด าเนนิการโคน่ยางทิง้อยา่งแน่นอน แตย่ ้าใหเ้ดนิหนา้สง่เสรมิ สรา้งความเขา้ใจแกเ่กษตรกร

ในการปลกูยางและพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ ใหเ้หมาะสมตามแผนทีเ่กษตร (Agri-map) หวงัใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งคุม้คา่

ตอ่เกษตรกร 

          ดร.ธธีัช สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย กลา่ววา่ การสง่เสรมิปลกูยางพารา การยางแหง่

ประเทศไทย (กยท.) ก าหนดการปฏบิตัติามระเบยีบอยา่งชดัเจนใหก้บัเกษตรกรทีจ่ะมาขอโคน่ยางเกา่แลว้ยืน่ขอ

ท าการเกษตรตอ่ไป ซึง่อาจปลกูยางหรอืพชืเศรษฐกจิอืน่ใดก็ไดต้ามความเหมาะสมของแตล่ะพืน้ที ่โดยจะมี

พนักงานของ กยท. ท าหนา้ทีใ่หข้อ้มลู และสรา้งความเขา้ใจแกเ่กษตรกรผูป้ลกูแทนทกุราย ดงันัน้ นโยบายในการ

บรหิารจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนโยบายส าคญัทีจ่ะ

ขบัเคลือ่นการปรับเปลีย่นกจิกรรมการผลติในพืน้ทีไ่มเ่หมาะสมตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจัดการเชงิรุก 

(Agri-map) และเพือ่พัฒนาระบบการเกษตรของประเทศใหม้คีวามยั่งยนื ทัง้นี ้หากพืน้ทีด่งักลา่วตามแผนทีเ่กษตร 

ระบวุา่ไมเ่หมาะสมกบัการปลกูยาง พนักงาน  กยท.จะตดิตามใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจแกเ่กษตรกรอยา่ง

ใกลช้ดิ ในการปรับเปลีย่นไปปลกูพชืชนดิอืน่ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิแทนยางพารา ขณะเดยีวกนั  กยท.มกีาร

รณรงคแ์ละประชาสมัพันธใ์หเ้กษตรกรชาวสวนยางทีม่ตีน้ยางทรุดโทรมเสยีหาย ตน้ยางใหผ้ลนอ้ย และตัง้อยูใ่น

พืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมตอ่การปลกูยาง ไดม้ายืน่ขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนการปลกูแทน โดยปรับเปลีย่นไปปลกู

พชืชนดิอืน่ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ นอกจากนี ้ส าหรับเกษตรกรทีอ่ยูร่ะหวา่งรับการปลกูแทน และด าเนนิการ

ปลกูแทนดว้ยยาง แตก่ลบัพบวา่ พืน้ทีด่งักลา่วตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมตอ่การปลกูยางพารา จะใชว้ธิกีารพูดคยุ

สรา้งความเขา้ใจเพือ่เปลีย่นแปลงการปลกูแทน ไปปลกูพชืเศรษฐกจิชนดิอืน่ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีนั่น้ๆ เพือ่สรา้ง

รายไดใ้หแ้กเ่กษตรกรไดอ้ยา่งคุม้คา่ 

          "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ไมไ่ดม้หีนังสอืสัง่การ หรอืนโยบายให  ้กยท. ด าเนนิการบงัคบั

เกษตรกรชาวสวนยางทีป่ลกูยางในพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสม (Non-suitable : N) ทีม่อียูป่ระมาณรอ้ยละ 9 ของพืน้ที่

ปลกูยางทัง้หมด ซึง่เป็นขอ้มลูจากกรมพัฒนาทีด่นิ โคน่ตน้ยางทิง้แตอ่ยา่งใด แต ่กษ. มนีโยบายให ้ กยท. 

สง่เสรมิใหค้วามรูท้างวชิาการ ประชาสมัพันธ ์และใหค้ าแนะน าแกเ่กษตรกรทีป่ลกูยางพาราในเขตพืน้ทีท่ีไ่ม่

เหมาะสม ปลกูทดแทนยางพาราดว้ยไมย้นืตน้ชนดิอืน่ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ โดยใชข้อ้มลูจากแผนทีเ่กษตร

เพือ่การบรหิารจัดการเชงิรุก (Agri-Map) และโดยขอ้เท็จจรงิ การขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทน 

เกษตรกรยังคงเลอืกปลกูยางพารา หรอืไมย้นืตน้ชนดิอืน่ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ ที่  กยท. ก าหนด ไดโ้ดย

ความสมัครใจ" ผูว้า่การ กยท. กลา่วทิง้ทา้ย 
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หวัข้อขา่ว  กยท.เลือ่นประชมุสภาไตรภาคยีางพารา 

ITRC ครัง้ที ่28 หลังตัวแทนอนิโดฯ ตดิภารกจิดว่น 
 

 

กยท.เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 หลังตัวแทนอินโดฯ ติดภารกิจด่วน 

 

ข่าวเศรษฐกิจ ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 17:17:38 น. 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สภาไตรภาคียางพารา 

(International Tripartite Rubber Council – ITRC) ก าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ าในวันท่ี 

12 ธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันในระดับหัวหน้าคณะผู้แทนร่วมประชุมของแต่ละ

ประเทศโดยต าแหน่ง ได้แก่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ของไทย รมว.การค้าอินโดนีเซียและ รมว.

อุตสาหกรรมพื้นฐานและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย 

 

ส าหรับครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งท่ี 28 ซึ่ง

เดิมก าหนดจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันท่ี 12-15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศ

ไทย แต่เนื่องจาก รมว.การค้าของอินโดนีเซีย ติดภารกิจในการร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการด่วน

กับผู้น าของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC 

ครั้งท่ี 28 ออกไป 

 

ท้ังนี้ เพื่อการด าเนินการพัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของท้ังสามประเทศในโอกาสต่อไป 

 

 

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศร/ีรัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:์ 

rachada@infoquest.co.th-- 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOtve-khMYCFUKliAodcwYAPA&url=http://www.infoquest.co.th/&ei=47x3VeOvAsLKogTzjIDgAw&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNEWqyj6M6Ui3loC14Puv9w8skX-TA&ust=1433996826701056
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หวัข้อขา่ว  คา้'ดา่นสะเดา'คกึคักยอดแตะ3.6หมืน่

ลา้น-ยางพาราแชมป์สง่ออก 
 

ค้า'ด่านสะเดา'คึกคักยอดแตะ3.6หม่ืนล้าน-ยางพาราแชมป์ส่งออก 

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 00:00:29 น. 

นายคมสัน จ ารูญพงษ์ รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) ได้ด าเนินการวิจัยแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยศึกษาสถานการณ์การค้ายางพาราผ่าน

ด่านการค้าชายแดนสะเดา และด่าน ปาดังเบซาร์ รวมทั้งศึกษาการบริหารจัดการด้านการส่งออกสินค้า

ยางพาราในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

 

ส าหรับปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดา จ.

สงขลา มีมูลค่า 36,235 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 18 โดยยางพารามีมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุดถึง

ร้อยละ 65 ปริมาณการส่งออกรวม 1,007,126 ตัน มีการส่งออกไปยังประเทศจีน 503,035 ตัน รองลงมา

ส่งออกไปมาเลเซีย 239,365 ตัน ญี่ปุ่น 62,644 ตัน สหรัฐอเมริกา 19,503 ตัน และประเทศอ่ืนๆ รวม 53 

ประเทศ 182,579 ตัน โดยชนิดของน้ ายางที่ส่งออกแบ่งเป็น น้ ายาง ร้อยละ 41 ยางแท่งร้อยละ 34 ยางแผ่น 

ร้อยละ 10 ยางผสม ร้อยละ 13 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1 

 

ด้านการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องพิธีการส่งออก กรมศุลกากรได้พัฒนาจากระบบ Manual มาใช้ระบบ 

Electronic Data Interchange (EDI) และพัฒนามาใช้ระบบ National single windows (NSW) โดยการขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารผ่าน

ระบบ NSW แล้ว 36 หน่วยงาน ส าหรับกระทรวงเกษตร และสหกรณ์มี 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่ง

ประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ 

 

ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า ควรมีการพัฒนาพื้นที่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์อย่าง

เร่งด่วน เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพ้ืนที่การค้าภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการ

พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัยให้มีการพัฒนา เกิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPb17mlhMYCFUpaiAodmqEAmA&url=http://www.infoquest.co.th/?turl=/Hanah-Sleeveless-Asymmetrical-Hem-Dress/LCC62B05-101,default,pd.html?dwvar_LCC62B05-101_color=101&cgid=dresses-by-category-gowns-evening&ei=fr13VdOkKMq0oQSaw4LACQ&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNGbc7MlRgIrNh4dGbuxLq0jBSBeVw&ust=1433997033309036


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


